






รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสายทอง 
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งท่ี 1 /2563  

วันอังคารที่ 29 กันยายน พ.ศ.2563 
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลสายทอง 

เวลา 09.30 น. 
.......................................................... 

ผู้มาประชุม 
ล าดับที่ รายช่ือ ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายสหเดช แก้วมะณี ประธานสภา อบต.สายทอง สหเดช แก้วมะณี  
2 นางสุนิสา อภัยจิต รองประธานสภา อบต.สายทอง สุนิสา อภัยจิต  
3 นายยม ชุ่มยิ้ม สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1 - -ไม่มา- 
4 นายเลอศักดิ์ จันทร์ไทย สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1 เลอศักดิ์ จันทร์ไทย  
5 นายสมพงษ์ สุขทอง สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2 สมพงษ์ สุขทอง  
6 นายศิริชัย ตันเจริญ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2 ศิริชัย ตันเจริญ  
7 นายพินิจ บุญปกครอง สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3 พินิจ บุญปกครอง  
8 นายวิโรจน์ เฉลิมฤกษ์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3 วิโรจน์ เฉลิมฤกษ์  
9 นายอ านวย เฉลิมฤกษ์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4 อ านวย เฉลิมฤกษ์  

10 นายมานะศิลป์ คงเจริญ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5 มานะศิลป์ คงเจริญ  
11 นายวิรัตน์ ชูชีพ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5 วิรัตน์ ชูชีพ  
12 นางสมหมาย สุภาภพ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6 สมหมาย สุภาภพ  
13 นายกวิน แย้มฤดี สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7 กวิน แย้มฤดี  
14 นายทวี กันภัย สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7 - -ไม่มา- 
15 นายส าราญ สังข์ทอง สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8 ส าราญ สังข์ทอง  
16 นายณรงค์ ศรีสวัสดิ์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8 ณรงค์ ศรีสวัสดิ์  
17 นางสาวธัญทิพย์ แช่มประเสริฐ เลขานุการสภา อบต. ธัญทิพย์ แช่มประเสริฐ  
ผู้เข้าร่วมประชุม 

ล าดับที่ รายช่ือ ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายสมศักดิ์ นิ่มพงษ์ นายก อบต.สายทอง สมศักดิ์ นิ่มพงษ์  
2 นายเยื้อง มาประเสริฐ รองนายก อบต.สายทอง เยื้อง มาประเสริฐ  
3 น.ส.อุบล เฉลิมจักร์ รองนายก อบต.สายทอง อุบล เฉลิมจักร์  
4 นางคิราณัฎฐ์ เผ่นโผน ผอ.กองช่าง คิราณัฎฐ์ เผ่นโผน  
5 นางสาวพรเพ็ญ ทองดี หัวหน้าส านักปลัด พรเพ็ญ ทองดี  
6 นางสาววราภรณ์ ชัยกุล นักวิชาการคลัง วราภรณ์ ชัยกุล  
7 นายอภิชาติ เพชรคุ้ม นักพัฒนาชุมชน อภิชาติ เพชรคุ้ม  
8 นายฉลอง โพธิสุวรรณ์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 ฉลอง โพธิสุวรรณ์  
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ล าดับที่ รายช่ือ ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

9 นายฉลอง โพธิสุวรรณ์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 ฉลอง โพธิสุวรรณ์  
10 นายสมควร กลิ่นจันทร์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 สมควร กลิ่นจันทร์  
11 นายเชาวลิต วงศ์เงิน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7 เชาวลิต วงศ์เงิน  
12 นายจรัญ นิ่มพงษ์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8 จรัญ นิ่มพงษ์  
ผู้มาประชุม  จ านวน 14 คน 
ผู้ไม่มาประชุม  จ านวน 2 คน 
   1. นายยม ชุ่มยิ้ม   สมาชิกสภาอบต.สายทอง หมู่ที่ 1 
   2. นายศิริชัย ตันเจริญ  สมาชิกสภาอบต.สายทอง หมู่ที่ 2 
 
เริ่มประชุม            เวลา 09.30 น. 
นางสาวธัญทิพย์ ฯ     บัดนี้สมาชิกสภา อบต.สายทอง มาประชุมครบจ านวน 14 ท่าน ถือว่าครบ          
ปลัด อบต./เลขาสภา ฯ องค์ประชุมและมีผู้น าเข้าร่วม และกล่าวเชิญนายสหเดช แก้วมะณี  ต าแหน่ง 

ประธานสภ าองค์ การบริห ารส่ วนต าบลสายทอง  กล่ าว เปิ ดการประชุ ม                     
และด าเนินการประชุม ตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป 

 
นายสหเดช ฯ   เรียน นายก อบต.สายทอง และสมาชิกสภาฯทุกท่าน ผมขอด าเนินการ 
ประธานสภา ฯ ประชุมตามระเบียบวาระต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นายสหเดช ฯ - ไม่มี - 
ประธานสภา ฯ   

 
ที่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
นายสหเดช ฯ   ตามท่ีได้ประชุมสภาอบต.สายทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2563  
ประธานสภา ฯ  เมื่อวันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563 ไปแล้วนั้น ขอให้สมาชิกสภาฯ ได้ตรวจสอบ 
   รายงานการประชุมฯ เพ่ือแก้ไขให้ถูกต้องต่อไป หากไม่มี ผม ขอมติที่ประชุมด้วย 
 
มติที่ประชุม   เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสภาอบต.สายทอง                 
   สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563 
    เห็นชอบ  13 เสียง 
    ไม่เห็นชอบ - เสียง 
    งดออกเสียง 1 เสียง 

/เรื่องเสนอ... 
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ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
นายสหเดช ฯ  3.1 การพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี  
ประธานสภา ฯ  (พ.ศ.2561 – 2565)  
 
 
นายสหเดช ฯ  การพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561 – 2565)  
ประธานสภา ฯ  (พ.ศ.2561 – 2565) ฉบับปรับปรุงครั้งที่  4 เป็นเรื่องเกี่ยวกับผู้บริหารฯ             
   ขอให้ผู้บริหารชี้แจงรายละเอียดต่อท่ีประชุม 
 
นายสมศักดิ์ ฯ   เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา ท่านสมาชิกสภาอบต.สายทอง  
นายก อบต. ฯ  ผม ขอชี้แจงรายละเอียดดังนี้  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า 
   แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับที่ 4 พ. ศ. 2562 
   และหนังสือสั่งการ ที่ มธ 0810.9/ว2931 เรื่องซักซ้อมแนวทางการทบทวน        
   แผนพัฒนาท้องถิ่นโดยพิจารณาให้ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยุทธศาสตร์จังหวัดแผนพัฒนาจังหวัด (รายละเอียดตาม
   เอกสารที่แจกให้ทุกท่านแล้ว)  
 
นายสหเดช ฯ   ถามในที่ประชุมว่า มีสมาชิกสภาฯ ผู้บริหารฯ และเจ้าหน้าที่ ท่านใดจะ  
ประธานสภา ฯ  สอบถามเพ่ิมเติม หรือไม ่ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุมด้วย 
 
มติที่ประชุม   เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี  
   (พ.ศ.2561 – 2565) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 4    
    เห็นชอบ   13 เสียง 
    เห็นชอบให้ปรับลด - เสียง 
    งดออกเสียง  1 เสียง 
 
นายสหเดช ฯ  3.2 ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2563 
ประธานสภา ฯ   
 
นายสหเดช ฯ  การขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2563 
ประธานสภา ฯ  เป็นเรื่องเก่ียวกับผู้บริหาร ขอให้ผู้บริหารชี้แจงรายละเอียดต่อท่ีประชุม 
 

/กองช่าง... 
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   กองช่าง/แผนงานเคหะและชุมชน 
   โครงการติดตั้งเสียงตามสาย หมู่ที ่1 - 8 เป็นเงิน 450,000 บาท 
   ส านักปลัด/งานบริหารงานทั่วไป 
   ค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซม เป็นเงิน 500,000 บาท 
   ขออนุมัติโอนงบประมาณตั้งจ่ายรายการใหม่คือ 
   กองช่าง/แผนงานเคหะและชุมชน 
   โครงการติดตั้งเสียงไร้สายหมู่ที่ 1 - 8 เป็นเงิน 500,000 บาท 
   ขอให้ผู้บริหารชี้แจงรายละเอียดต่อท่ีประชุม 
 
นายสมศักดิ์ ฯ  ขอชี้แจงในที่ประชุมดังนี้ 
นายก อบต. ฯ  โครงการติดตั้งเสียงตามสายที่ตั้งไว้เมื่อด าเนินการแล้วจะไม่ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน
   และการหาผู้รับจ้างให้มาซ่อมแซมหายาก จึงมีความเห็นว่าควรท าเป็นเสียงไร้สาย
   และสะดวกในการดูแลบ ารุงรักษา 
 
นายสหเดช ฯ   ถามในที่ประชุมว่า มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะ สอบถามเพ่ิมเติม หรือไม่ 
ประธานสภา ฯ  ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุมด้วย 
   
มติที่ประชุม   เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ2563
    เห็นชอบ   13 เสียง 
    เห็นชอบให้ปรับลด - เสียง 
    งดออกเสียง  1 เสียง 
 
นายสหเดช ฯ   3.3 ขออนุมัติการเงินโครงการติดตั้งเสียงไร้สาย หมู่ที่ 1 - 8 
ประธานสภา ฯ   
 
นายสหเดช ฯ   ขออนุมัติกันเงินโครงการติดตั้งเสียงไร้สาย หมู่ที่ 1 - 8 
ประธานสภา ฯ  เป็นเงิน 500,000 บาท เป็นเรื่องเก่ียวกับผู้บริหาร ขอให้ผู้บริหารชี้แจง 
   รายละเอียดต่อที่ประชุม 
 
นายสมศักดิ์ ฯ  ขอชี้แจงในที่ประชุมดังนี้ 
นายก อบต. ฯ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงินการฝากเงินการ
   เก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534                            
 

/แก้ไข... 
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   แก้ ไข เพ่ิ ม เติ มฉบั บที่  4 พ .ศ . 2561 ข้ อ  59 โครงการติ ดตั้ ง เสี ย ง ไร้ส าย                
   เป็นโครงการที่ไม่มีบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (2561 – 2565) จึงขอ          
   ปรับปรุงเพ่ิมเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นก่อนแล้วจึงมาขอกันเงินเนื่องจาก         
   ไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ทันภายในวันที่ 30 กันยายน 2563 และต้องด าเนินการ
   โครงการดังกล่าวต่อไป 
 
นายเลอศักดิ์   ผม นายเลอศักดิ์ จันทร์ไทย สมาชิกสภาฯ ม.1 ขอสอบถามดังนี้ 
สมาชิก ม.1  การติดตั้งเสียงไร้สายงบประมาณ 500,000 บาท รายละเอียดรูปแบบโครงการ
   เป็นอย่างไรครอบคลุมทุกหมู่บ้านหรือไม่ 
 
นางคิราณัฎฐ์ฯ   ดิฉัน นางคิราณัฎฐ์ เผ่นโผน ต าแหน่ง ผอ.กองช่าง ขอชี้แจงรายละเอียด 
ผอ.กองช่าง  ดังนี้ การติดตั้งเสียงไร้สายจะมีจุดหลักอยู่ที่ อบต.สายทอง และติดตั้งในหมู่บ้าน 
   ตั้งแต่หมู่ท่ี 1 – 8  
 
นายสหเดช ฯ   ถามในที่ประชุมว่า มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะ สอบถามเพ่ิมเติม หรือไม่ 
ประธานสภา ฯ  ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุมด้วย 
 
มติที่ประชุม   เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ กันเงินโครงการติดตั้งเสียงไร้สาย หมู่ที่ 1 - 8 
    เห็นชอบ   13 เสียง 
    เห็นชอบให้ปรับลด - เสียง 
    งดออกเสียง  1 เสียง 
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืนๆ 
    
นายสหเดช ฯ   ถามในที่ประชุมว่า มีสมาชิกสภาฯ ผู้บริหารฯ และเจ้าหน้าที่ ท่านใดจะ  
ประธานสภา ฯ  สอบถามเพ่ิมเติม หรือไม ่
 
นายเลอศักดิ์ฯ   ผม นายเลอศักดิ์ จันทร์ไทย สมาชิกสภาฯ ม.1 ขอสอบถามดังนี้ 
สมาชิก ม.1  1. หอกระจายข่าวหมู่ที่ 1 เสาไฟหักและสายไฟที่รื้อไว้เป็นเวลานานจะท าอย่างไร 
   2. ฝาท่อระบายน้ าแตกหลายฝา ขอให้ล้างท่อระบายน้ าที่อุดตันด้วย 
   3. การให้เช่าร้านค้าชุมชนด าเนินการถึงข้ันตอนไหนแล้วครับ 

/นายอ านวย... 
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นายอ านวยฯ   ผม นายอ านวย เฉลิมฤกษ์ สมาชิกสภาฯ ม.4 ขอสอบถามดังนี้ 
สมาชิก ม.4  1. ขอให้ลงลูกรังท่ีถนนทางออกกลุ่มดวง 
   2. คลองชลประทานมีวัชพืชจ านวนมาก 
 
นายกวินฯ   ผม นายกวิน แย้มฤด ีสมาชิกสภาฯ ม.7 ขอสอบถามดังนี้ 
สมาชิก ม.7  1. ถนนเส้นออกวัดแสนสุขช ารุดขอให้ซ่อมด่วน 
 
นายส าราญฯ   ผม นายส าราญ สังข์ทอง สมาชิกสภาฯ ม.8 ขอสอบถามดังนี้ 
สมาชิก ม.8  1. ไหล่ทางถนนหมู่ที่ 8 บริเวณหน้าบ้านนายส าเนาฯ ไม่มีลูกรัง 
 
นายประทีปฯ   ผม นายประทีป แก้วมณี ก านันต าบลสายทอง ขอสอบถามดังนี้ 
ก านันฯ   1. ขอให้แจกแบบแปลนโครงการให้กับสมาชิกดูก่อน 
   2. การขุดลอกคลองมีปัญหา ขอให้ทุกคนช่วยกันบอกชาวบ้านว่างบประมาณในการ
   ขุดลอกคลองมาจากงบประมาณของจังหวัด 
นายฉลองฯ   ผม นายฉลอง โพธิสุวรรณ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 ขอชี้แจงดังนี้ 
ผู้ใหญ่บ้าน ม.4  1. รถขยะท่ีมาจอดบริเวณด้านหลัง (อบต.เก่า) ส่งกลิ่นเหม็น     
 
นายเชาวลิตฯ   ผม นายเชาวลิต วงศ์เงิน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 ขอสอบถามดังนี้ 
ผู้ใหญ่บ้าน ม.7  1. ขอทราบรายละเอียดเสียงไร้สาย 
   2. ช่วงนี้มรพายุฝน ไฟทางดับจ านวน 1 ดวงดับนานแล้ว และไม่ได้มาเขียนค าร้อง 
   แต่ยังไม่มีการแก้ไข ขอให้ด าเนินการซ่อมแซมด่วน ไม่ต้องรอแจ้ง 
   3. คลองชลประทานตอนนี้มีการขุดลอกคลองและมีหญ้าขึ้น ขอให้ฉีดยาฆ่าหญ้า
   ด้วย 
   4. มีประชาชนรื้อบ้านซอย 20 รื้อบ้านมานานแล้ว แต่ยังมีขยะเยอะมาก ขอให้
   อบต.ด าเนินการด้วย 
 
ที่ประชุม   รับทราบ 
 
นายสมศักดิ์ ฯ    กระผม ขอชี้แจงรายละเอียดดังนี้ 
นายก อบต. ฯ  1. ท่อระบายน้ า ผมขอมอบรองเยื้องฯ ด าเนินการ  
   2. ซ่อมแซมถนนลูกรัง เป็นงบประมาณปี 2564      
 

/3.ถนน... 
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   3. ถนนหมู่ที่ 8 มอบ ผอ.กองช่าง ด าเนินการ 
   4. รถขยะจะด าเนินการล้างทุกวันครับ 
   5. เสียงไร้สาย แบบแปลนจะให้ภายในอาทิตย์นี้  
   6. ไฟฟ้าถ้าขัดข้องให้มาเขียนค าร้อง แต่ถ้าจะให้ด าเนินการด่วนรบกวนโทรมาแจ้ง
   ได้ที่อบต.เพ่ืออบต.จะได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปซ่อมด่วน 
   7. น้ าประปาตอนนี้ปิดทางเชื่อมต่ออบต.หัวไผ่ ได้ประมาณ 1 อาทิตย์ เพื่อลด 
   ค่าใช้จ่าย 
   8. การให้เช่าร้านค้าชุมชน อยู่ระหว่างด าเนินการของอ าเภอ 
 
นายสหเดชฯ   ถามในที่ประชุมว่า มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ อีกหรือไม่  
ประธานสภาฯ ถ้าไม่มี ผม ขอปิดการประชุม 
  
ปิดการประชุม  เวลา 11.30 น. 
 
       
    (ลงชื่อ)    ธัญทิพย์ แช่มประเสริฐ    ผู้จดบันทึกการประชุม 
           (นางสาวธัญทิพย์ แช่มประเสริฐ) 
       ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลสายทอง 
          เลขานุการสภาฯ 

 

    (ลงชื่อ)       สหเดช  แก้วมณี       ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
             (นายสหเดช แก้วมะณี) 
            ประธานสภา อบต.สายทอง 

 

    (ลงชื่อ)   มานะศิลป์  คงเจริญ ประธานตรวจรายงานการประชุม 
     (นายมานะศิลป์ คงเจริญ) 
     สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5 
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    (ลงชื่อ)     ส าราญ  สังข์ทอง ผู้ตรวจรายงานการประชุมคนที่ 1 
     (นายส าราญ สังข์ทอง) 
     สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8 

  

 (ลงชื่อ)         ทวี  กันภัย     ผู้ตรวจรายงานการประชุมคนที่ 2 
          (นายทวี กันภัย) 
     สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7 
 
 
 
 

 


